
๑ 
 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน ๒๕๖6 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายอนุพงษ ์ ธิรินทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  ๒ นายนเรศน์  ถาวร  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๓ นายชาญณรงค์  แสงบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  ๔ นายวสันติ์  ปราบพุทจา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๕ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  ๖ นายสวัสดิ์  สอนปิงค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๗ นายธนกฤต  สัญญาเขื่อน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  ๘ นายสมยศ  ไชยนันตา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๙ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐ นายศักดิ์ดา  อุปค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
๑๑ นายปริญญา  สุวรรณศร  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
12 นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
 1 นายเจริญ  ญาสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ลาป่วย 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นางอ าไพ  อวนศรี  นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  2 นายถาวร  สืบคุณะ  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  3 นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  4 นางสมพร  สีเขียว  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๕ นายสมศักดิ์  แสงบุญเรือง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๖ นายเกียรติศักดิ์  เดชเดชะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
  ๗ นายอภิชาติ  สุภากุล  ก านันต าบลห้างฉัตร 
  8 นายกฤษฎา  เทพภาพ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  9 นางเพลินพิศ  สองแคว  ผู้อ านวยการกองคลัง 
10 นายทวิช  จ าปาวัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
11 จ่าสิบเอกแดนชัย  สันยาว  ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
12 นางพิชชาภา  วงค์ค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
13 นางรัชนีย์  สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 



๒ 
 

 เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาลงทะเบียนครบองค์ประชุม ผมขอ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ อนุญาตแจ้งก่อนการประชุมสภาเทศบาล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ

PDPA  ผมจึงขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน     
ในการบันทึกภาพและเสียงในการประชุมสภา ไว้เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและประโยชน์ในทางราชการ 

 

 - แจ้งวาระการประชุมในวันนี้ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้ยื่น
ญัตติต่อประธานสภาเทศบาลฯ วาระแรกเก่ียวกับการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณฯ 
ตั้งเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ ดังนี้  ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ, 
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายใหม่, ค่าจัดซื้อไมโครโฟนประชุม (แบบไร้สาย) 
และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างอาคาร (โรง
จอดรถ) เทศบาล, โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ, โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
ส านักงานเทศบาล  และโครงการปรับปรุงอาคารภายในส านักงานเทศบาล และอีกวาระ
เป็นญัตติเกี่ยวกับการขอกันเงินงบประมาณ  หากสภาฯ มีมติอนุมัติให้โอนเงินฯ ตาม
รายการดังกล่าวทั้ง 7 รายการ   

 

- ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญนายปริญญา สุวรรณศร ประธานสภาเทศบาลต าบล     
ห้างฉัตรแม่ตาล เปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖6 ณ บัดนี้ 

 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
 

นายปริญญา สุวรรรศร - แจ้งวันนี้องค์ประชุมจะมี 11 คนรวมผม  เนื่องจาก สท.เจริญ ญาสิทธิ์ แจ้งลาป่วย 
ประธานสภาเทศบาลฯ นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเกาะคา ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ จึงแจ้งมา      

เพ่ือทราบครับ 
 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 28  สิงหาคม  2566 
 

นายปริญญา สวุรรณศร - จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลสมัยประชุมสามัญ สมัย 
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 มีสมาชิกสภา

ท่านใดแจ้งขอแก้ไข/เพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ หากมี ให้ยกมือพ้นศีรษะและ
เสนอถ้อยค าที่ต้องการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือ ตัดทอน ก่อนที่จะขอมติที่ประชุม 

 

นางอ าไพ อวนศรี - เรียนประธานสภา ดิฉันขอแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อความ ในหน้าที่ 20 บรรทัดที่ 3 
นายกเทศมนตรีฯ ต่อจากค าว่า ไม่มีแบบช่างจะด าเนินการให้ ขอแก้ไขเป็น “ไม่มีแบบกองช่างจะ

เป็นผู้ประสานให้” และขอเพ่ิมเติมต่อจากไม่มีแบบกองช่างจะเป็นผู้ประสานให้ 
ข้อความว่า  “การยื่นใบอนุญาตจะมีการยื่นเอกสารที่กองช่างเพื่อตรวจสอบ
รายละเอียด จากนั้นกองช่างจะด าเนินการเสนอขึ้นไปหานายกฯ”  สรุปแล้ว



๓ 
 

 ข้อความในหน้าที่ 20 ย่อหน้าแรกที่ดินฉันกล่าว มีข้อความดังนี้ค่ะ “ในเรื่องนี้ขอฝาก
ไว้ด้วย เป็นการตกลงกัน ดิฉันเข้ามาท างาน ๒ ปีกว่า การขออนุญาตก่อสร้างบ้าน    
มาขอที่ห้องกองช่าง ค าขอไม่ได้ขึ้นมาที่ห้องนายกฯ หากมีแบบหรือไม่มีแบบกองช่าง
จะเป็นผู้ประสานให้ การยื่นใบอนุญาตจะมีการยื่นเอกสารที่กองช่างเพ่ือตรวจสอบ
รายละเอียด จากนั้นกองช่างจะด าเนินการเสนอขึ้นไปหานายกฯ โดยมีเอกสาร
ประกอบด้วย แบบค าขอ แบบแปลนก่อสร้าง และรวมถึงใบอนุญาตก่อสร้าง      
แบบเรียบร้อยหมดพร้อมค าขอ เพ่ือให้นายกฯ ลงนามในใบอนุญาตพร้อมแบบแปลน 
(หากมีแบบแนบมา) ขอถามว่า ความจริงแล้วหนังสือค าร้อง ควรจะยื่นมาเสนอก่อน 
แล้วแบบหรือใบอนุญาตควรจะตามมาหรือไม่  ในส่ วนของวิศวกรที่ เซ็นต์               
ในข้อเท็จจริงเป็นหน้าที่ของผู้ขอที่จะต้องด าเนินการจัดท ามาพร้อมกับแบบแปลนที่
แนบค าขอ เพื่อประกอบการขอใบอนุญาต แต่ก็จะมีบางรายที่ไม่สามารถหาผู้รับจ้าง
ในการออกแบบและรับรองแบบแปลนได้ตามกฎหมายก าหนด ผู้ยื่นก็จะให้ทาง    
กองช่างเป็นผู้ประสานให้ ก็เป็นความสมัครใจของผู้ยื่น”  ขอบคุณค่ะ 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - ที่ประชุมมีท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมอีก 

  - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๗๖ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติรับรองรายงานการประชุม อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน  
  11 เสียง (นับรวมประธานสภาเทศบาล) (ลาป่วย 1 เสียง) 

 

นายปริญญา สุวรรณศร  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  - สมาชิกสภาทา่นใดเห็นควร“รับรองรายงานการประชุม” โปรดยกมือข้ึนครับ (11 เสียง) 
  - สมาชิกสภาท่านใด  “ไม่รับรองรายงานการประชุม”  โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เม่ือวันที่ 28
สิงหาคม 2566 มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 11 เสียง(รวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ   
-ไม่มี-, งดออกเสียง –ไม่มี- (ลาป่วย 1 เสียง) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นายปริญญา สวุรรณศร  - ในวาระนี้ไม่มีผู้ขอยื่นกระทู้ถามการจะยื่นกระทู้ถามจะต้องด าเนินการตามระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่าน
ระเบียบวาระนี้ไป 

 
 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๔.๑ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน 3 รายการ และค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน  4 รายการ ดังนี้  

      



๔ 
 

 4.1.1 ค่าจัดซื้อโทรศัพท์(ตั้งโต๊ะ) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,375.-บาท     
เป็นเงิน 2,750.-บาท ส าหรับใช้ในส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ปรับระดับเสียงกริ่ง 3 ระดับ, โทรออกด้วยปุ่มสัมผัสเดียว 
10 หมายเลข, ปุ่ม Navigator, สัญญาณไฟเมื่อมีเสียงเรียกเข้า, ปรับโทรศัพท์ได้ 2 
ระดับ, สายโทรศัพท์ยาว 39 เซนติเมตร, ล็อกและจ ากัดหมายเลขโทรออก จัดหา
นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ใน
ท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว 1095   
ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

4.1.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จ านวน 
1 เครื่อง เครื่องละ 81,100.-บาท เป็นเงิน 81,100.- บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้ 

1) ฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน
อัตราการไหลได้ สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงท่ี 

2) ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวท า
ละลายอื่น ๆ และมีปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 

3) ถังบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ ามันเชื้อเพลิง 
และมีปริมาณบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร 

4) มีโลหะป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของความยาว
ห้องเผาไหม้ถึงปลายท่อพ่น 

5) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ ต้องมีค่า 
VMD ไม่เกิน 30 ไมครอน และมีค่าความสม่ าเสมอของการผลิตละอองสารเคมี 
(Span) ไม่เกิน 2 โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 24 ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ 2 
เมตร จากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ
หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)  

6) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพ่ือให้
ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตชัดเจน 
หมายเหตุ : อ้างอิงคุณลักษณะเฉพาะจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566– 2570)  และ
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 29 ล าดับที่ 11 

 

4.1.3 ค่าจัดซื้อไมโครโฟนประชุม(แบบไร้สาย)  จ านวน 8 ชุดๆ ละ
6,955.-บาท เป็นเงิน 55,640.-บาท ส าหรับใช้ในงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร     
แม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

    - โมโครโฟนประชุม (แบบไร้สาย) Smart Wireless Conference Mic 
(1) ไมโครโฟนประชุมไร้สายแบบมีแท่นไมค์ ส าหรับวางบนโต๊ะประชุม และ

มีก้านยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร  
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 (2) มีฟังก์ชั่นการตรวจสอบพลังงานในตัวไมค์ประชุมแสดงพลังงาน
แบตเตอรี่แบบเรียลไทม์ 

                 (3) มีสัญญาณแสดงการท างานของไมค์ประชุม 
    (4) ไมค์ประชุมปิดเองได้อัตโนมัติ หากปิดเครื่องส่งสัญญาณนานเกิน 30 
วินาที  

(5) ถ่านชาร์จ ขนาด AA 2950 mAH จ านวน 16 ก้อน เครื่องชาร์จไฟ
แบตเตอรี่แบบ 4 ช่อง จ านวน 4 ชุด 
อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้(เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) จัดหานอกเหนือจาก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ในท้องถิ่น เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4.1.4 โครงการก่อสร้างอาคาร (โรงจอดรถ) จ านวน 193,500.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร (โรงจอดรถ) ส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.50 เมตร  ยาว 8.00 เมตร พ้ืนที่ใช้สอย 60.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายมาตรฐานฯ จุดพิกัดละติจูด 18° 20' 12.45 ลองติจูด 99°21'9.18" ตาม    
แบบแปลนเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566– 2570) และ
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 26-27  ล าดับที่ 5 

 

4.1.5 โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
จ านวน 172,700.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลห้างฉัตร
แม่ตาล ปริมาณงาน (1) ปรับปรุงโซนช าแหละโค-กระบือ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 14.00 เมตร (2) เทลานคอนกรีตทางเดิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร                    
ยาว 20.50 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 82.00 ตารางเมตร (3) 
ปรับปรุงฝาครอบบ่อดักไขมัน ขนาด 3.50 x 3.50 เมตร จ านวน 1 ฝา (4) 
ปรับปรุงฝ้าเพดานทีบาร์โครงเคร่าอลูมิเนียม จ านวน1 งาน(5) เปลี่ยนกระเบื้อง
หลังคา จ านวน 1 งาน พร้อมป้ายมาตรฐานฯดพิกัดละติจูด 18° 18' 18.23" ลอง
ติจูด 99° 21' 40.42" ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 19-
20 ล าดับที่ 35 

 

4.1.6 โครงการก่อสร้างรั้วรอบส านักงาน จ านวน 444,000.-บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วรอบส านักงาน ปริมาณงาน ขนาดความยาว 176 เมตร ความสูง 
2.00–2.30เมตรพร้อมป้ายมาตรฐานฯจุดเริ่มต้นพิกัด ละติจูด 18°20' 8.36"  
ลองติจูด 99° 21' 9.86" จุดสิ้นสุดพิกัดละติจูด 18° 20' 12.95" ลองติจูด99° 21' 
9.15" ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–
2570) และเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 28 ล าดับที่ 6 
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 4.1.7 โครงการปรับปรุงอาคาร จ านวน 484,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าปรับปรุงอาคาร (1) อาคารกองช่าง , งานพัฒนาชุมชน , งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน จ านวน 2 อาคาร อาคาร 1 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 26.00 
เมตร สูง 2.30 – 2.90 เมตร หรือพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 57.20 ตารางเมตร 
อาคาร 2 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 3.00 เมตร 
หรือพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร (2) ด้านหลังอาคารงานพัฒนาชุมชน 
และงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 
15.00 เมตร สูง 2.35 เมตร หรือพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร (3) 
อาคารกองคลัง ปรับปรุงหลังคากันสาด ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.70 เมตร ยาว 
3.00 เมตร หรือพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 5.10 ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ จุดพิกัด
ละติจูด 18° 20' 14.7" ลองติจูด 99°21 '26.49" ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล    
ห้างฉัตรแม่ตาล เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 23-25 ล าดับที่ 3 
 

นายปริญญา  สุวรรณศร  -  ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ในการขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ตั้งเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 

และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงต่อสภา
ทราบทีละรายการนะครับ เพ่ือให้สมาชิกสภาได้อภิปราย และพิจารณาก่อนลงมติ 
เชิญครับ 

 

นางอ าไพ  อวนศรี - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร และ 
นายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณพ.ศ.2566 ตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ 
ของสภาท้องถิ่น  

 

- รายการที่ 1 ค่าครุภัณฑ์ เป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ (ตั้งโต๊ะ) จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 
1,375.- บาท เป็นเงิน 2,750.-บาทดังนี้ 
โอนลด   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (กองช่าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้านนางทองเพียร ถาวร ถึงบ้านนายทอง มณีวงศ์) จ านวน 
51,700.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน   5,800.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน   2,750.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน   3,050.-บาท 
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 โอนเพิ่ม  (ตั้งเป็นรายการใหม่)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
โทรศัพท์ (ตั้งโต๊ะ)  จ านวน 2,750.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ (ตั้งโต๊ะ) 
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,375.-บาท ส าหรับใช้ในส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร
แม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ปรับระดับเสียงกริ่ง 3 ระดับ, โทรออก
ด้วยปุ่มสัมผัสเดียว 10 หมายเลข, ปุ่ม Navigator, สัญญาณไฟเมื่อมีเสียงเรียกเข้า, 
ปรับโทรศัพท์ได้ 2 ระดับ, สายโทรศัพท์ยาว 39 เซนติเมตร, ล็อกและจ ากัดหมายเลขโทร
ออก จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อ
ได้ในท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เนื่องจากว่า โทรศัพท์ภายในไม่สามารถติดต่อได้ น้องๆ พนักงานจะโทรหา
นายกฯ ก็ไม่ได้ยินเสียง ต้องเดินขึ้นมาหา ห้องธุรการก็ไม่สามารถใช้งานได้ ปุ่มกด   
ไม่สามารถกดได้ เสียงโทรศัพท์ก็ไม่ดัง ซึ่งโทรศัพท์ที่ขอจัดซื้อทดแทน ซึ่งเครื่องเดิม
นั้น ได้ใช้งานมานานแล้ว จึงเป็นการช ารุดเสียหายไปตามระยะเวลาการใช้งาน จึงขอ
อ านาจสภาในการพิจารณาโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - ขออนุญาตน าเรียนเพิ่มเติมส าหรับรายการโอนเงินตั้งรายการใหม่ รายการจัดซื้อ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ครุภัณฑ์ส านักงาน โทรศัพท์ (ตั้งโต๊ะ) จ านวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑,๓๗๕ บาท รวมเป็นเงิน 

๒,๗๕๐ บาทนั้น เนื่องจากเป็นรายการที่เสนอความประสงค์โดยส านักปลัดฯ         
ขอเรียนว่าครุภัณฑ์ทั้ง ๒ เครื่อง จะน าไปใช้ส าหรับทดแทนเครื่องเดิมที่ช ารุด 
เนื่องจากมีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานมาแล้ว และการซ่อมบ ารุงก็ไม่คุ้มค่า โดย
จะน าไปใช้ในส่วนของงานการเจ้าหน้าที่ (งานบุคคล) และงานประชาสัมพันธ์  ซึ่งจาก
การตรวจสอบพบว่าเครื่องเดิมช ารุดในส่วนของหูฟังรับสาย ไม่สามารถได้ยินเสียง    
คู่สนทนาได้ โดยทางร้านแนะน าให้จัดหาเครื่องใหม่ เนื่องจากอะไหล่หรือการซ่อมจะ
ไม่คุ้มค่า โดยทั้งนี้ในส่วนของงบประมาณท่ีน ามาจัดหา ก็ใช้งบประมาณเหลือจ่ายจาก
โครงการที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้โอนลดจากโครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ ๓ (สายบ้านนางทองเพียร ถาวร ถึงบ้านนายทอง มณีวงศ์) โดยมี
งบประมาณเหลือจ่ายจ านวน ๕,๘๐๐ บาท โดยขอโอนลด จ านวน ๒,๗๕๐ บาท  
โดยการโอนงบประมาณในครั้งนี้ไม่กระทบกับภารกิจหรือกิจการงานโครงการ 
เนื่องจากได้ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมายแล้ว จึงน าเรียนให้สภาเทศบาลฯ ทราบ  
ขอบคุณครับ 

 
 

นายปริญญา  สุวรรณศร  - ขอเชิญสมาชิกสภาได้อภิปราย เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายธนกฤต สัญญาเขื่อน - เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  ผมธนกฤต สัญญาเขื่อน สมาชิกสภาเขต 2 จากการรับฟังข้อเสนอจากท่าน
นายกฯ และเลขานุการสภาฯ ผมเห็นสมควรที่จะจัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะไว้ใช้ใน
ส านักงาน เนื่องจากสะดวกในการท างานของเจ้าหน้าที่ในส านักงาน ขอบคุณครับ 
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 นายปริญญา สุวรรณศร -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก     
  -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑1 เสียง (นับรวม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาล) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ   - สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ ตั้งเป็นรายการใหม่  
  ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ จ านวน 2 เครื่อง”   โปรดยกมือขึ้นครับ (11 เสียง) 

- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ ตั้งเป็นรายการใหม่ 
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ จ านวน 2 เครื่อง”  โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 11 เสียง(นับรวมประธานสภาฯ), 
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-,งดออกเสียง -ไม่มี-(ลาป่วย 1 เสียง) เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ 
(ตั้งโต๊ะ) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,375.-บาท เป็นเงิน 2,750.-บาท  

  
นางอ าไพ  อวนศรี - รายการที่ 2 ค่าครุภัณฑ ์ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข 
นายกเทศมนตรีฯ จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 81,100.-บาท เป็นเงิน 81,100.- บาท ดังนี้ 
   โอนลด   

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม     
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  จ านวน 237,000.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน   82,027.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน   81,100.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน        927.-บาท 

โอนเพิ่ม  (ตั้งเป็นรายการใหม่)  
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข 
จ านวน 81,100.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้     
ในงานสาธารณสุข จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 81,100.-บาท เป็นเงิน 81,100.- 
บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1) ฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน
อัตราการไหลได้ สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงท่ี 

2) ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวท า
ละลายอื่น ๆ และมีปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 

3) ถังบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ ามันเชื้อเพลิง 
และมีปริมาณบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร 

4) มีโลหะป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของความยาว
ห้องเผาไหม้ถึงปลายท่อพ่น 
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 5) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ ต้องมีค่า 
VMD ไม่เกิน 30 ไมครอน และมีค่าความสม่ าเสมอของการผลิตละอองสารเคมี (Span) 
ไม่เกิน 2 โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 24 ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ 2 เมตร จาก
หัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานที่
ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)  

6) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพ่ือให้
ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตชัดเจน 
หมายเหตุ : อ้างอิงคุณลักษณะเฉพาะจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566– 2570)  และ
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 29 ล าดับที่ 11 

เนื่องจากว่า ในระยะนี้ได้เกิดโรคไข้เลือดออกระบาดในพ้ืนที่เทศบาลของเรา 
และเครื่องพ่นหมอกควันทั้งหมดมี 4 เครื่อง  มี 1 เครื่อง ที่จัดซื้อเมื่อปี พ.ศ. 2565 
ยังคงใช้งานได้ตามปกติ แต่อีก 3 เครื่อง เป็นเครื่องเก่าที่จัดซื้อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 
จ านวน 2 เครื่อง และ พ.ศ. 2558 อีก 1 เครื่อง ซึ่งช ารุดและไม่สามารถซ่อมบ ารุงได้ 
ท าให้เรามีเครื่องพ่นที่ใช้งานได้ในทุกวันนี้แค่ 1 เครื่อง จึงมีความจ าเป็นที่ต้องซื้อ 
เพราะเรามีภารกิจที่จะต้องออกไปพ่นควัน หากเกิดโรคไข้เลือดออก และเครื่องพ่น
หมอกควันที่มีอยู่เครื่องเดียว หากใช้งานทั้งวัน เครื่องก็จะไม่ไหว อาจท าให้เสียหรือ
ช ารุดได้ หากเกิดเหตุโรคระบาดไข้เลือดออก ตามที่ท่านสมาชิกหลายท่านได้ลงพ้ืนที่
ในการพ่นหมอกควันที่ผ่านมา ท่านจะทราบว่า เครื่องพ่นหมอกควันที่มีเครื่องเดียว
ท างานหนักมาก และหากช ารุดขึ้นมา เราจะไม่สามารถออกไปพ่นสารเคมีหมอกควัน
ได้ทันท่วงที จึงขอให้สภาได้พิจารณาในการโอนเงินเพ่ือมาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพ่น
หมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข ในครั้งนี้ด้วย ขอบคุณค่ะ 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ผมขอน าเรียนเพ่ิมเติมครับในส่วนของเครื่องพ่นหมอกควันที่มีอยู่ จะเห็นว่ามีทั้งหมด  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 4 เครื่อง เครื่องที่ 1 และ 2 จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547 ช ารุดอยู่แล้ว และเครื่องที่ 3 

ซื้อในปี พ.ศ. 2558 มีการซ่อมบ ารุงมาโดยตลอด และในช่วงที่ผ่านมาที่เกิดโรค
ไข้เลือดออกระบาดในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลเรา เครื่องที่ 3 ได้เกิดช ารุด ท าให้เหลือใช้
อยู่เครื่องเดียวคือเครื่องที่ 4 ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2565 และ 3 เครื่องนั้นได้ส่งซ่อมทั้ง
ในพ้ืนที่อ าเภอห้างฉัตรและในตัวจังหวัดล าปาง และได้รับค าตอบจากทุกร้านว่า      
ไม่สามารถซ่อมบ ารุงได้ โดยในช่วงระบาดของเชื้อไวรัสไข้เลือดออกในเขตพ้ืนที่ช่วงที่
ผ่านมาใช้งานอยู่เครื่องเดียว ท่านสมาชิกสภาหลายท่านจะเห็นข้อจ ากัดที่เกิดขึ้น 
หลักการของการฉีดพ่นจะต้องพ่นสองครั้ง เมื่อเกิดเหตุเกิดขึ้น รัศมี 10 เมตรจากจุด
ที่เกิด โดยระยะห่าง 7 วันจากวันแรกที่พ่น และหากเกิดเหตุว่ามีการติดต่อเกิน 3 
รายขึ้นไปและเกิดจากคลาสเตอร์เดียวกันจะต้องพ่นทั้งหมู่บ้าน ที่ผ่านมาเรา          
ไม่สามารถพ่นทั้งหมู่บ้านได้ เราพ่นแค่รัศมี 10 เมตร เช่นบ้านแม่ฮาว เกิดการติดต่อ
ถึง 5 ราย เพราะเรามีข้อจ ากัดเรื่องเครื่องพ่นหมอกควัน เราอาศัยพลัง อสม.ในพ้ืนที่ 
และทางเทศบาลโดยท่านนายกฯ ได้อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อสเปรย์ฉีดพ่นยุง
และยาทากันยุงไปเบื้องต้นก่อน เราจะไม่สามารถด าเนินการได้หากเกิดเหตุขึ้น
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 พร้อมๆ กัน ในหลายราย หรือหลายหมู่บ้าน ในคราวเดียวกัน เคยไปสอบถามยืม 
อปท.ข้างเคียง ก็ไม่ได้ เพราะเขาก็ต้องเซฟเครื่องไว้ หากเกิดโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่
ของ อปท. นั้นเช่นกัน ท่านนายกฯ จึงอยากจัดซื้อไว้อีกเครื่อง ในส่วนของราคา 
เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ การก าหนดราคากลางตามระเบียบพัสดุ ก าหนดไว้
ว่า ราคากลางมาจาก 1. คณะกรรมการกลาง  2. กรมบัญชีกลาง 3. ส านักงบประมาณ 
4.จากการสืบราคา 5. จากที่เคยจัดซื้อจัดหามา โดยจะต้องใช้ล าดับแรกก่อน ซึ่ง
เครื่องพ่นหมอกควันส าหรับใช้ในงานสาธารณสุข ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
พ.ศ. 2565 ของส านักงบประมาณ ตามเอกสารที่แนบให้ท่านสมาชิกสภา เทศบาล
จึงขอตั้งงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ในครั้งนี้ ในราคา 81,100. -บาท ซึ่งเรา
โอนลดจากเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 5% ของจ านวนพนักงานจ้างในปีนั้น
ที่มีอยู่ ปรากฏว่า ในปี 2566 ที่ผ่านมา พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปของเราไม่ได้มีเต็มทุกอัตรา จึงมีเงินเหลือจ่าย น ามาโอนงบประมาณในครั้งนี้ ซึ่ง
ไม่กระทบตามภารกิจของเทศบาล ขอบคุณครับ 

 

นายปริญญา  สุวรรณศร  - ขอเชิญสมาชิกสภาได้อภิปราย เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ - เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  ผมนายสุชาติ วงศ์สุวรรณ สมาชิกสภาเขต 2 การจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
ในครั้งนี้ ผมเห็นชอบด้วย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เราได้ใช้ในการปฏิบัติงานในการควบคุมโรค
ไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกถือเป็นโรคที่รุนแรงอีกโรคหนึ่ง เทศบาลเราเคยมีแต่เก่า   
ใช้งานมานาน ท าให้ช ารุด ไม่สามารถซ่อมบ ารุงได้ ท าให้เหลือเครื่องเดียว หากจัดซื้อไว้
อีกเครื่องก็จะดี หากเหตุเกิด เป็นการควบคุมโรคไม่ให้ระบาดไปมากกว่านี้ ราคาก็
เหมาะสม ไม่แพงจนเกินไป ขอบคุณครับ 

 

นายวสันติ์  ปราบพุทจา - เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  ผมนายวสันติ์  ปราบพุทจา สมาชิกสภาเขต 1 ผมเห็นด้วยกับการจัดซื้อเครื่อง
พ่นหมอกควัน เพราะว่าโรคไข้เลือดออก เกิดระบาดในบ้านแม่ฮาว 5 ราย บ้านแพะ
ดอนสัก 1 ราย บ้านขามแดง 1 ราย ในส่วนของบ้านแม่ฮาว รายแรก เครื่องพ่นมี     
สองเครื่อง แต่พอพ่นรอบสอง เหลือเครื่องเดียว ท าให้การท างานล่าช้า เพราะโรคนี้ต้อง
ควบคุมภายใน 1 วัน ให้ยุงตายหรือกันการไข่ หากมีเครื่องพ่นเครื่องเดียว หากเกิด
ระบาดหลายรายพร้อมกัน การท างานของเจ้าหน้าที่ก็ช้าตามไป การควบคุมโรค 
ประธาน อสม. จะแจ้ง อสม. มารวมพล ระยะ 50 เมตร ช่วยกันคว่ าน้ าก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย และขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้อนุมัติจัดซื้อสเปรย์พ่นกันยุงและยาทา
กันยุงในเบื้องต้น ในส่วนนี้ผมมองว่าส าคัญ และจ าเป็น ขอบคุณครับ 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  ผมนายศักดิ์ดา อุปค า สมาชิกสภาเขต 1 ในญัตตินี้ผมเห็นด้วยครับ การจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ เพราะทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน งบประมาณท่ีน ามาโอนก็ถูกต้อง ขอบคุณ 
ท่านนายกฯ ที่เห็นความส าคัญต่อสุขภาพของพ่ีน้องชาวบ้าน ที่ท่านหางบประมาณมา
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

 



๑๑ 
 

 นายปริญญา สุวรรณศร -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก     
 -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑1 เสียง (นับรวม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาล) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ   - สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ ตั้งเป็นรายการใหม่  
  ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ จ านวน 1 เคร่ือง” โปรดยกมือขึ้นครับ (11 เสียง) 

- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ ตั้งเป็นรายการใหม่ 
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ จ านวน 1 เครื่อง” โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 11 เสียง(นับรวมประธานสภาฯ),       
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-,งดออกเสียง -ไม่มี- (ลาป่วย 1 เสียง) เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งเป็นรายการใหม่  ค่าจัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 81,100.-
บาท เป็นเงิน 81,100.- บาท 

 

นางอ าไพ  อวนศรี - รายการที่ 3  ค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อไมโครโฟนประชุม(แบบไร้สาย) จ านวน 8 ชุดๆละ 
นายกเทศมนตรีฯ 6,955.-บาท เป็นเงิน 55,640.-บาท ดังนี้ 

โอนลด   
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง (ส านักปลัด) 1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 216,000.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน   63,000.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน   55,640.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน     7,360.-บาท 

   โอนเพิ่ม  (ตั้งเป็นรายการใหม่)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ไมโครโฟนประชุม (แบบไร้สาย) จ านวน 55,640.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ไมโครโฟนประชุม(แบบไร้สาย) จ านวน 8 ชุดๆ ละ6,955.-บาท เป็นเงิน 55,640.-
บาท ส าหรับใช้ในงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้ 

    - โมโครโฟนประชุม (แบบไร้สาย) Smart Wireless Conference Mic 
(1) ไมโครโฟนประชุมไร้สายแบบมีแท่นไมค์ ส าหรับวางบนโต๊ะประชุม และ

มีก้านยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร  
(2) มีฟังก์ชั่นการตรวจสอบพลังงานในตัวไมค์ประชุมแสดงพลังงาน

แบตเตอรี่แบบเรียลไทม์ 
                 (3) มีสัญญาณแสดงการท างานของไมค์ประชุม 

    (4) ไมค์ประชุมปิดเองได้อัตโนมัติ หากปิดเครื่องส่งสัญญาณนานเกิน 30 
วินาที  

5) ถ่านชาร์จ ขนาด AA 2950 mAH จ านวน 16 ก้อน เครื่องชาร์จไฟ
แบตเตอรี่แบบ 4 ช่อง จ านวน 4 ชุด 



๑๒ 
 

 อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้ (เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) จัดหานอกเหนือจาก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ในท้องถิ่น เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไมโครโฟนประชุมแบบไร้สาย ตอนนี้มีในส่วนของสมาชิกสภา แต่ในส่วน
ของฝ่ายบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมยังไม่มี และไมโครโฟนประชุมแบบมีสาย       
จะน าไปไว้ที่ห้องประชุมใหญ่ ในส่วนของ 8 ชุด ที่จะจัดซื้อจะน ามาไว้ที่ห้องประชุม
สภาทั้งหมดเลย เพราะเรามีเครื่องรับสัญญาณแล้ว แต่หากมีความจ าเป็นจะต้องใช้
ห้องประชุมใหญ่ ก็จะน าไปจัดได้ การจัดซื้อเพ่ิมอีก 8 ตัวอาจจะไม่เพียงพอ แต่ก็ขอซื้อ
เพียงเท่านี้ก่อน เพราะเป็นการโอนเงินงบประมาณมาจัดซื้อ  

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ในส่วนของการโอนเงินงบประมาณเพ่ือมาจัดซื้อไมโครโฟนประชุม ที่ผ่านมาเราได ้ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ รองรับการประชุมขนาดใหญ่ของอ าเภอมาระดับหนึ่ง แต่เราผสมระหว่างไมโครโฟน

ประชุมแบบไร้สายและแบบมีสาย ห้องประชุมใหญ่ตอนนี้ไมโครโฟนประชุมเรามี 10 ชุด 
จะจัดซื้อใหม่นี้อีก 8 ชุด รวมเป็น 18 ชุด ถือว่าเพียงพอส าหรับการประชุมขนาดใหญ่ 
แต่ภารกิจหลักตามที่ท่านนายกฯ ชี้แจงต่อสภาทราบคือ จะใช้ในภารกิจห้องประชุม
สภาเป็นหลัก เพ่ือลดในการดึงสายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการใช้งาน ห้องประชุม
สภานี้ค่อนข้างแคบ พอมีสายจากไมค์ประชุมอีกก็ท าให้เกิดความไม่สะดวก เวลาเดิน
อาจท าให้เกิดการสะดุดล้มได้ ท่านนายกฯ จึงอยากจัดซื้อมาใช้งานในห้องนี้เป็นหลัก 
ส่วนภารกิจรอง หากมีการจัดประชุมที่ห้องประชุมใหญ่ก็สามารถยกไปจัดการได้ง่าย 
เพราะไม่มีสายต่อ ชุดไมโครโฟนที่จะจัดซื้อจะรองรับกับชุดเดิม เพราะเป็นการส่ง
สัญญาณความถี่ จึงให้ร้านค้าเสนอมาว่าจะต้องมิกซ์กับของเดิมได้ ราคาที่เสนอมา
เป็นไปตามราคาสืบจากร้านค้าข้างนอก เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ของส านักงบประมาณ อาจจะใช้การสืบราคาจากร้านค้าหรือใช้ราคาเกณฑ์เดิมที่เคย
จัดซื้อ เพราะเราเคยจัดซื้อมาแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบนี้ไม่ต้องซื้อตัว
สัญญาณ ในการโอนลด เป็นเงินเหลือจ่ายของพนักงานจ้างทั่วไป เพราะไม่ได้มีการ
สรรหาก่อนสิ้นปีงบประมาณ ขอบคุณครับ 

 

นายปริญญา  สุวรรณศร  - ขอเชิญสมาชิกสภาได้อภิปราย เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 

นายชาญณรงค์  แสงบุญเรือง  - เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผมนายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง สมาชิกสภาเขต 1 ส าหรับการจัดซื้อ
ไมโครโฟนประชุม แบบไร้สาย ผมเน้นย้ าแบบไร้สาย ผมเห็นด้วย ตามที่ท่านนายกฯ 
ชี้แจงมาว่า ไมโครโฟนประชุมของเราไม่พอ พอมีการประชุมก็ล าบาก ไม่ครบทุกคน 
ที่ส าคัญที่จะซื้อเป็นแบบไร้สาย ท าให้สะดวก ไม่ต้องห่วงเรื่องการสะดุดสาย และมี
การแสดงสัญญาณการท างานของแบตเตอรี่ ท าให้รับทราบว่า ไมโครโฟนตัวนี้ใช้งาน
ได้หรือไม่ได้ แบตเตอรี่เพียงพอหรือไม่ ฝากเจ้าหน้าที่ทุกท่านเวลามีประชุมขอให้เช็ค
ความพร้อมของไมโครโฟนทุกครั้งด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

 



๑๓ 
 

 นายปริญญา สุวรรณศร -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก     
  -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑1 เสียง (นับรวม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาล) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ   - สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ ตั้งเป็นรายการใหม่  
  ค่าจัดซื้อไมโครโฟนประชุม แบบไร้สาย จ านวน 8 ชุด” โปรดยกมือขึ้นครับ (11 เสียง) 

- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ ตั้งเป็นรายการใหม่ 
ค่าจัดซื้อไมโครโฟนประชุม แบบไร้สาย จ านวน 8 ชุด” โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 11 เสียง(นับรวมประธานสภาฯ), 
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-,งดออกเสียง -ไม่มี- (ลาป่วย 1 เสียง) เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อไมโครโฟน
ประชุม(แบบไร้สาย) จ านวน 8 ชุดๆ ละ 6,955.-บาท เป็นเงิน 55,640.-บาท 

 

นางอ าไพ  อวนศรี - รายการที่ 4  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคาร (โรงจอดรถ) จ านวน  
นายกเทศมนตรีฯ 193,500.-บาท ดังนี้ 
 

   โอนลด (1)   
แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) จ านวน 140,000.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน 140,000.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน 140,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน        -        บาท 

โอนลด (2)   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (กองช่าง) จ านวน 50,100.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน 50,100.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน 50,100.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน     -        บาท 

โอนลด (3)   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (กองช่าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปางม่วง หมู่ 9 (สายบ้านนางเพ็ญ โตมี ถึงบ้านนายไพลัน วงศ์แก้ว) จ านวน 
103,500.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน    4,700.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน    3,400.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน    1,300.-บาท 

 
 



๑๔ 
 

 โอนเพิ่ม  (ตั้งเป็นรายการใหม่)  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (กองช่าง) โครงการก่อสร้างอาคาร (โรงจอดรถ)  
จ านวน 193,500.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร (โรงจอดรถ) ส านักงาน
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.50 เมตร  ยาว 8.00 เมตร 
พ้ืนที่ใช้สอย 60.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ จุดพิกัดละติจูด 18° 20' 12.45 
ลองติจูด 99°21'9.18" ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566– 2570) และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 26-
27  ล าดับที่ 5 
 

ขอเชิญท่าน ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ 
 

นายทวิช  จ าปาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน การก่อสร้างโรงจอดรถ ผมได้แนบแบบแปลนไปกับระเบียบวาระ ประกอบด้วย 
พ้ืนโรงจอดรถ โครงสร้างจะเป็นเหล็ก เสาเป็นเหล็ก โครงสร้างหลังคาเป็นเหล็ก      
มุงหลังคาด้วยเมทัลชีท เพ่ือไว้ส าหรับจอดรถขยะทั้งสองคัน ขอบคุณครับ 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนของท่านนายกฯ และท่าน ผอ.กองช่าง ตามท่ีได้แจ้งต่อ  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ สภาไปว่า เราได้จัดซื้อรถขยะคันใหม่มาเกือบ 1 ปี เราได้จอดบริเวณด้านข้างอาคาร

ห้องป้องกัน ซึ่งได้น าแสลมมามุงไว้บ้าง แต่ก็เจอฝน เจอลม ก็เสียหาย เพราะพ้ืนที่
ค่อนข้างกว้าง  ขนาดค่อนข้างจ ากัดด้วยพ้ืนที่ ความกว้าง 7.50 เมตร ยาว 8.00 
เมตร เพ่ือให้สามารถจอดรถขยะได้ทั้งสองคัน ทั้งคันเก่าและคันใหม่ และหากพ้ืนที่
เพียงพอจะให้น ารถซาเล้งไปจอดด้วย ปัญหาทุกวันนี้รถขยะ จอดตากแดด ตากฝน 
เงินงบประมาณที่โอนลด มาจาก 3 รายการด้วยกัน รายการแรกจากค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 140,000 บาท ซึ่งตั้งไว้เพ่ือจะปรับปรุงซ่อมแซมรถ
ขยะคันเก่า แต่ยังหาผู้รับจ้างท าไม่ได้ รายการที่ 2 เงินเหลือจ่ายจากค่าชดเชยสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 50,100 บาท และรายการที่ 3 เงินเหลือจ่ายจาก
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปางม่วง (สายบ้านนางเพ็ญ โตมี ถึงบ้านนายไพลัน 
วงศ์แก้ว) จ านวน 3,400 บาท รวมแล้วเป็นเงิน 193,500.-บาท ขอบคุณครับ 

 

นายปริญญา  สุวรรณศร  - ขอเชิญสมาชิกสภาได้อภิปราย เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายสมยศ ไชยนันตา  - เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  ผมนายสมยศ ไชยนันตา สมาชิกสภาเขต 2  ผมเห็นด้วยกับการก่อสร้าง
อาคารโรงจอดรถขยะทั้งสองคัน คันเก่าก็ผุพัง เพราะตากแดดตากฝนมานาน ไม่มีที่   
จอดรถ ใช้สแลมบัง และตอนนี้มีรถขยะคันใหม่ ก็อยากให้รถดูใหม่ ดูสะอาด สวยงาม
แบบนี้ไปตลอด จึงเห็นด้วยที่จะก่อสร้างโรงจอดรถ และเห็นด้วยหากจะมีการปรับปรุง
รถขยะคันเก่า เพราะเราต้องมีไว้เผื่อว่ารถขยะคันใหม่ ช ารุดต้องมีการซ่อมบ ารุง หรือ
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ขอบคุณครับ 

 
 



๑๕ 
 

 นายปริญญา สุวรรณศร -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก     
  -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑1 เสียง (นับรวม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาล) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ   - สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ ตั้งเป็นรายการใหม่  
  “โครงการก่อสร้างอาคาร (โรงจอดรถ)”   โปรดยกมือขึ้นครับ (11 เสียง) 

- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ ตั้งเป็นรายการใหม่ 
“โครงการก่อสร้างอาคาร (โรงจอดรถ)”   โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 11 เสียง(นับรวมประธานสภาฯ), 
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-,งดออกเสียง -ไม่มี-(ลาป่วย 1 เสียง) เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง
อาคาร (โรงจอดรถ) จ านวน 193,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร 
(โรงจอดรถ) ส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 
7.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 60.00 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
มาตรฐานฯ จุดพิกัดละติจูด 18° 20' 12.45 ลองติจูด 99°21'9.18" ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 

นางอ าไพ  อวนศรี - รายการที่ 5  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล 
นายกเทศมนตรีฯ ห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน 172,700.-บาท  ดังนี้ 

โอนลด (1)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปจ านวน 216,000.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน 108,000.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน 100,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน    8,000.-บาท 

โอนลด (2)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 382,740.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน   74,718.06 บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน   72,700.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน     2,018.06 บาท 

โอนเพิ่ม  (ตั้งเป็นรายการใหม่)  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  จ านวน 172,700.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ปริมาณงาน (1) ปรับปรุงโซนช าแหละโค -กระบือ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร (2) เทลานคอนกรีตทางเดิน ขนาดกว้าง 



๑๖ 
 

 4.00 เมตร ยาว 20.50 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 82.00 
ตารางเมตร (3) ปรับปรุงฝาครอบบ่อดักไขมัน ขนาด 3.50 x 3.50 เมตร จ านวน 
1 ฝา (4) ปรับปรุงฝ้าเพดานทีบาร์โครงเคร่าอลูมิเนียม จ านวน1 งาน(5) เปลี่ยน
กระเบื้องหลังคาจ านวน 1 งานพร้อมป้ายมาตรฐานฯ พิกัดละติจูด 18° 18' 18.23"  
ลองติจูด 99° 21' 40.42" ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
หน้าที่ 19-20 ล าดับที่ 35 
 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ จะต้องมีการปรับปรุงตามค าแนะน าของปศุสัตว์ 
ตอนนี้โซนของโค กระบือ ยังไม่สมบูรณ์ เรามีแบบแปลนให้ปศุสัตว์ดูแล้ว แต่ยังไม่มี
งบประมาณ ซึ่งหลังจากนั้นปศุสัตว์ได้ออกใบอนุญาตให้เทศบาล เทศบาลก็จะต้อง
ปรับปรุงตามที่ได้รับปากกับทางปศุสัตว์ไว้ และมีจะต้องมีการเทลาน เพราะมีรถเข้าออก
ตลอดเวลา ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมค่ะ 
 

นายทวิช จ าปาวัน - โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ กองช่างได้แนบประมาณการราคาและ   
แบบแปลนแล้วในระเบียบวาระการประชุม ส่วนใหญ่จะเป็นงานปรับปรุงโรงเชือดโค-
กระบือด้านหลัง จะอยู่ด้านท้ายสุดติดกับบ่อน้ าทิ้ง และมีงานปรับปรุงฝ้าเพดาน ผนัง
ที่ทุกวันนี้โล่ง เราเอาตะแกรงรั้วเข้าไปติด ตอนนี้เราจะเอามุ้งลวดไปติดทับอีกชั้นหนึ่ง 
งานพ้ืนทางเดินตามแบบ เป็นบริเวณด้านติดกับบ่อน้ าทิ้ง ปัจจุบันมันแตกร้าว ทรุด 
ผมเข้าใจว่าผ่านการใช้งานมานาน เวลาผู้ประกอบการไปฆ่าสัตว์ น้ าล้นเข้าด้านใน
พ้ืนที่เทไว้ ท าให้ดินเป็นโพรงและทรุดตัว เราก็จะท าการรั้วพ้ืนที่ทรุดออกและท าใหม่ 
ส่วนฝาปิดบ่อดักไขมัน ปัจจุบันมีบ่อดักไขมัน 2 บ่อ แต่ไม่มีฝา ปศุสัตว์แนะน าให้หา
ฝามาปิด  เพ่ือป้องกันแมลงด้วย และมีการปรับปรุงฝ้าเพดานส่วนหนึ่งที่ได้รับความ
เสียดายจากลมพายุช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ที่ผ่านมา ขอบคุณครับ 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติม ตามท่ีเราได้ท ากิจการโรงฆ่าสัตว์ และเทศบาลได้รับใบอนุญาต  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ปศุสัตว์จังหวัดเรียบร้อยแล้ว ตาม พรบ.คุ้มครองการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

พ.ศ. 2559 เมื่อก่อนใบอนุญาตไม่มีอายุ แต่พอ พรบ.ตัวนี้ เกิดขึ้น ได้ระบุว่า
ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี และเราได้ยื่นขอต่อเมื่อปีที่แล้ว แต่เงื่อนไขตามที่ท่านนายกฯ 
ได้ชี้แจงว่า ต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการได้
พิจารณาการต่อใบอนุญาตได้ก าหนดเงื่อนไขว่า เทศบาลฯ จะต้องด าเนินการ
ปรับปรุงในองค์ประกอบของโรงฆ่าสัตว์ต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
กฎหมายก าหนด จึงได้มีการเสนอแบบแปลนว่าจะทยอยด าเนินการให้ ซึ่งจะเหลือ  
ในส่วนของโค-กระบือ ที่ท่านนายกฯ ได้น าเรียนต่อสภาไป และปัจจุบันจะมีการ      
สุ่มตรวจจากปศุสัตว์ทุก 3 เดือน 6  เดือน ผมและท่านรองถาวร ก็ได้ไปรับการตรวจ 
ซึ่งได้รับคอมเมนท์การติดตามตามที่เราได้ยื่นไว้ตอนขออนุญาตจากปศุสัตว์จังหวัด
ล าปาง ว่าเราจะด าเนินการตามแบบ ท่านด าเนินการไปถึงไหนแล้ว ทางผู้บริหารได้
ตอบว่า จะขออนุมัติเงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาด าเนินการใน
การปรับปรุงในส่วนที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการไว้ ในส่วนของโค-กระบือ ตามมาตรฐาน
จะต้องมีการติดมุ้งลวดให้มิดชิดประตู หน้าต่างทุกบาน เพ่ือป้องกันแมลงวันเข้าไป
เกาะเนื้อสัตว์ จะเห็นว่า ที่ผ่านมาในส่วนของโค-กระบือเป็นที่โล่ง มีเสาหลัก 2 จุด  



๑๗ 
 

 ในการฆ่า และปัจจุบันพ้ืนที่เห็น ด้านข้างจะมีบ่อดักเศษต่างๆ ก่อนจะปล่อยลงสู่บ่อ
น้ าทิ้ง จะมีอยู่ 4 บ่อด้วยกัน ด้านข้างจะมีทางเดินที่ทรุดไปเรียบร้อย ท าให้การ     
ขนสัตว์เข้าค่อนข้างล าบาก อาจจะหมดด้วยอายุของปูน เพราะก่อสร้างมาเกินสิบปี 
ไม่ได้เป็นเพราะดินทรุดตัวอย่างเดียว ในส่วนของงานฝ้าเพดาน ตอนมีลมพายุ      
เสียหายไปหลายจุดเช่นกัน และบ่อดัก สภาพปัจจุบัน เป็นบ่อดักไขมัน เวลาช าแหละ
สัตว์จะมีชิ้นเนื้อ และมีน้ าซัดมาให้มาลงบ่อนี้ก่อน บ่อพักนี้ถึงจะผันไปสู่บ่อน้ าทิ้งอีก 
4 บ่อ บ่อดักไขมันนี้จะดักไขมัน เศษขนของสัตว์ เนื่องจากมีความเค็ม จะต้องมีการ
ลอกเอาเศษตะกอนออก และฝาปิดใหม่ ซึ่งการปรับปรุงรอบนี้น่าจะครบถ้วน ตามที่
ได้แจ้งต่อคณะกรรมการไว้ และต่อไปจะต้องมีการติดตั้งรอก ซึ่งมาตรฐานสูง ซึ่ง
อาจจะติดอยู่ที่ด้านอาคารสถานที่ ขอบคุณครับ 

 

นายปริญญา  สุวรรณศร  - ขอเชิญสมาชิกสภาได้อภิปราย เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายสมยศ ไชยนันตา  - เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  ผมเห็นด้วยกับการปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ ผมขอเสริมการเทพ้ืน ก่อน
หน้านี้ ผมได้ท้วงติงไปครั้งหนึ่ง ไม่มีคานรองรับ ไม่ทราบว่าแบบแปลนตัวใหม่นี้มี
หรือไม่ กับเสียบเหล็กหนวดกุ้งที่บ่อพัก ผมเคยไปท้วงผู้รับเหมา แต่เขาไม่รับฟัง วันนี้
ก็ขอเสนอทาง ผอ.กองช่าง ขอให้เพ่ิมคานรองรับด้วย หากไม่มีคานยังไงก็แตก ทรุดครับ 
ไม่ว่าจะเป็นปูนเก่า ปูนใหม่ ท าคานยาวเลยครับ ความสูงประมาณ 1.50 เมตร อายุ
การใช้งานจะได้ยาวนาน และอีกเรื่องขอฝากไว้ ประตูหน้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ไม่รู้ว่า
ปรับปรุงหรือยัง ดูแล้วไม่สวยงาม มีการซ่อมแล้วซ่อมอีก อยากให้เปลี่ยนเป็นรางเลื่อน
เลย บางทีก็มีคนมาถีบประตู ตัดกุญแจ ขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 

นายปริญญา สุวรรณศร -  ในเรื่องของโรงฆ่าสัตว์ผมขอฝาก ผู้ประกอบการได้มาแจ้งเรื่องบ่อ 4 บ่อท่ีตื้นเขิน  
ประธานสภาเทศบาลฯ เนื่องจากมีซากสัตว์อยู่ในนั้น หากพอมีงบประมาณ ก็ขอให้ลอกบ่อด้วย เพราะบ่อ

แทบจะไม่มีแล้ว เต็มหมดแล้ว  
 - ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
  -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก     
 -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑1 เสียง (นับรวม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาล) 
 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ   - สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ ตั้งเป็นรายการใหม่  
  “โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ”   โปรดยกมือขึ้นครับ (11 เสียง) 

- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ ตั้งเป็นรายการใหม่ 
“โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ”   โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 11 เสียง(นับรวมประธานสภาฯ), 
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-,งดออกเสียง -ไม่มี- (ลาป่วย 1 เสียง) เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุง  
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน 172,700.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ปริมาณงาน (1) ปรับปรุง
โซนช าแหละโค-กระบือ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร (2) เทลาน
คอนกรีตทางเดิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.50 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 82.00 ตารางเมตร (3) ปรับปรุงฝาครอบบ่อดักไขมัน 
ขนาด 3.50 x 3.50 เมตร จ านวน 1 ฝา (4) ปรับปรุงฝ้าเพดานทีบาร์โครงเคร่า
อลูมิเนียม จ านวน1 งาน(5) เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา จ านวน 1 งาน พร้อมป้าย
มาตรฐานฯดพิกัดละติจูด 18° 18' 18.23" ลองติจูด 99° 21' 40.42" ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 

นางอ าไพ  อวนศรี - รายการที่ 6  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วรอบส านักงาน จ านวน  
นายกเทศมนตรีฯ 444,000.-บาท ดังนี้ 

โอนลด (1)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจ านวน 355,320.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน 212,562.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน 212,500.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน          62.-บาท 
 

โอนลด (2)   
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) 1. ค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 394,080.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน   86,660.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน   86,600.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน        60.-บาท 
 

โอนลด (3)   
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) 2. ค่าตอบแทน
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 540,000.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน 118,000.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน 118,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน      -       บาท 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 โอนลด (4)   
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) 1. เงินเพ่ิมต่าง ๆ 
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 48,000.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน 28,000.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน 26,900.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน   1,100.-บาท 

โอนเพิ่ม  (ตั้งเป็นรายการใหม่)  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (กองช่าง) โครงการก่อสร้างรั้วรอบส านักงาน  
จ านวน 444,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วรอบส านักงาน ปริมาณงาน 
ขนาดความยาว 176 เมตร ความสูง 2.00– 2.30เมตรพร้อมป้ายมาตรฐานฯ
จุดเริ่มต้นพิกัด ละติจูด18°20' 8.36"ลองติจูด 99° 21' 9.86" จุดสิ้นสุดพิกัด
ละติจูด 18° 20' 12.95" ลองติจูด99° 21'9.15" ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) และเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 28 ล าดับที่ 6 
 การขอก่อสร้างรั้วรอบส านักงาน ความจริงแล้วอยากท าสามด้าน แต่
งบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอ ตอนนี้ที่ดินของเราจะเลยออกไป แต่เราไม่มีรั้ว 
ชาวบ้านจึงปลูกข้าวมาติดรั้วของเรา ประมาณเกือบสามเมตร และด้านหลังไม่มีรั้วรอบ
ขอบชิด หากมีทรัพย์สินใด อาจจะมีคนเข้ามาขโมยของได้ แต่ส่วนด้านตะวันออก   
ยังมีงานกู้ภัยเทศบาลฯ อยู่ตลอดเวลา และมีบ้านเรือนคนอยู่ จึงคิดว่าจะท าทีหลัง   
ในส่วนของความยาวรั้วรูปตัว L ความยาว 176 เมตร จะขอเชิญ ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติมให้ท่านสมาชิกทราบ เชิญค่ะ 

 

นายทวิช จ าปาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  โครงการก่อสร้างรัวส านักงานเทศบาล ลักษณะโครงสร้างของรั้ว ด้าน
ตะวันตก ติดกับทุ่งนาของชาวบ้าน คราวก่อนที่ประชุมได้พูดถึงงบประมาณ ผมได้เอา
ราคามาตรฐานงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลางมา ความยาวทั้งหมด 176 เมตร ใช้
งบประมาณราวๆ สามแสนห้าหมื่นบาท ท าไมปัจจุบันถึงเพ่ิมเป็น 444,000.-บาท 
ด้านตะวันตกของเราติดกับทุ่งนา ผู้ออกแบบได้เอากล้องไปส่องหาค่าระดับ ระหว่าง
พ้ืนที่ของเทศบาลกับระดินเดิมของทุ่งนา ค่าระดับต่างกันที่ 80 เซนติเมตร และช่าง
ผู้ออกแบบได้ปรึกษาผมว่า ควรจะท าผนังกันตลิ่งพังไปในตัวเลย ท าให้ค่างานเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากว่าต้องท าผนังกันตลิ่งด้านล่าง และท าคานก่อรั้ว ใช้อิฐบล็อก ฉาบเรียบ
เซาะร่องสองด้าน ทาสี จุดเริ่มต้นอยู่ที่ปากทางเข้าเทศบาลจนถึงมุมต้นไผ่ และเลี้ยว
เป็นตัว L ไปจนถึงด้านตะวันออก รวมความยาวทั้งหมด 176 เมตร 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ในส่วนของรายละเอียดงานก่อสร้างรั้วรอบส านักงานเทศบาล คงจะไม่เสร็จภายใน  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ปีนี้ เนื่องด้วยงบประมาณที่จะใช้ได้ไม่เพียงพอทั้งโครงการ ยังขาดฝั่งด้านงานป้องกัน 

ตามที่ ผอ.กองช่างน าเรียนต่อสภาไป จะมีพ้ืนที่ด้านหนึ่งที่ติดกับทุ่งนาของชาวบ้าน 
จะมีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของเทศบาลไปอยู่กับทุ่งนาของชาวบ้าน ซึ่งได้มีการรางวัดแนวเขต



๒๐ 
 

 เรียบร้อยแล้ว ระยะทางประมาณ 44 เมตร จากประตูรั้วเข้ามา พ้ืนที่ยังราบ 
สามารถก่อสร้างได้ทันที ส่วนที่เหลืออีก 76 เมตร อยู่ในทุ่งนา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต่ า ตามที่ 
ผอ.กองช่างแจ้ง ต่ าไปอีก 80 ซม. จะมีงานถมดินเข้ามาด้วย ท าให้ปริมาณงานเพ่ิม 
งบประมาณที่ขอสภาไว้ก็เพ่ิมขึ้น ในส่วนด้านหลัง 56 เมตร เป็นไปตามงานเดิม ใน
ด้านคนที่เข้ามาได้ง่ายคือด้านหลัง มีปัญหาในการใช้ห้องน้ า  วัสดุครุภัณฑ์ที่งานพัสดุ
เก็บไว้เพ่ือรอจ าหน่ายก็เก็บไว้ด้านหลัง ก็กลัวการสูญหาย เพราะมีการเข้าออกของ    
พ่ีน้องประชาชน เป็นการแก้ไขในเบื้องต้นไปก่อน ขอบคุณครับ 
 

นายปริญญา  สุวรรณศร  - ขอเชิญสมาชิกสภาได้อภิปราย เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายนเรศน์ ถาวร  - เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  ผมนายนเรศน์ ถาวร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมเห็นด้วยกับการ
ก่อสร้างรั้วเทศบาล เพราะพ้ืนที่ของเรามีมากกว่านี้ แต่มีการบุกรุกเข้ามา หากมีรั้วรอบ
ขอบชิดก็ดี หากไม่มีเหตุ ก็ท าให้เกิดมีปัญหาขึ้นมา ดังนั้น ญัตตินี้ ผมเห็นชอบด้วยครับ
ที่เทศบาลจะสร้างรั้วขึ้นมาใหม่ 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  ผมนายศักดิ์ดา อุปค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ญัตตินี้ ผมเห็นชอบ 
เทศบาลเราก่อตั้งมานานแล้ว เรารู้แนวเขตก็ได้พ้ืนที่เพ่ิมขึ้นมาอีก แต่ดูแล้วขอฝาก
ทางท่านนายกฯ ในเรื่องของแสงสว่าง พ้ืนที่ราชการในบางครั้ง กลางคืน บางด้านมืด 
ผมเห็นชอบด้วยครับ เราอยู่ในพ้ืนที่ และก่อตั้งมานานแล้ว และได้พ้ืนที่เพ่ิมขึ้นมา 
ขอบคุณครับ 

 

 นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ -เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  ผมนายสุชาติ วงศ์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 โครงการก่อสร้างรั้ว
เทศบาล ผมเห็นชอบครับ ขอสอบถามทาง ผอ.กองช่างว่า เพ่ือความแข็งแรงของรั้ว 
พ้ืนที่ด้านข้างเป็นดินร่วน ใกล้น้ า ตามที่ท่าน ผอ.กองช่างบอกว่า มีคานกั้นเป็นตัวเดียว  
กับรั้ว หรือคนละตัว ขอสอบถามครับ 

 

นายทวิช จ าปาวัน - ขออนุญาตชี้แจง ด้านทิศตะวันตก ที่เป็นทุ่งนา ด้านล่างจะเป็นตอม่อ ซึ่งจะขุดฝังดิน 
ลงไป ความสูงขอตอม่อ 50 ซม. พอท าตอม่อเสร็จก็จะท าคานรวดจากตอม่อถึง
บล็อกก้อนแรก  เป็นคานคอดินและคานกันตลิ่ง ไปในตัวครับ ขอบคุณครับ 

 

นายสมยศ ไชยนันตา - คานตรงนี้ เป็นผนังกั้นตัว L หรือไม่ครับ 
 

นายทวิช จ าปาวัน - คานคอดิน ยึดติดกับตอม่อ คล้ายกับคานบ้าน ไม่ใช่คานตัว L เป็นเหล็กเชื่อมขึ้น    
มาเลย คานวางบนตอม่อ ตอม่อจะอยู่ในดิน งานจะเป็นชิ้นเดียว ความสูงของคาน 
70 ซม. ผมว่าน่าจะรับแรงได้ครับ คานหนา 30 ซม. เพราะไม่ได้รับแรงอัดมาก  

 

นายปริญญา สุวรรณศร - ผมขอเสริมความเข้าใจ คือเราจะถมดินฝั่งเรา อีกฝั่งไม่ได้ถม ใช่หรือไม่ครับ 
 

นายทวิช จ าปาวัน - ไม่ถมครับ คานด้านนอกจะลอย เจ้าของนา ต้องปั้นคันนาขึ้นมา  ด้านในเราถมดินตัน
ขึ้นมาเลย จากพ้ืนนาขึ้นมาเลยครับ 

 
 



๒๑ 
 

 นายปริญญา สุวรรณศร -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก     
 -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑1 เสียง (นับรวม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาล) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ   - สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ ตั้งเป็นรายการใหม่  
  “โครงการก่อสร้างรั้วรอบส านักงานเทศบาลฯ”  โปรดยกมือขึ้นครับ (11 เสียง) 

- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ ตั้งเป็นรายการใหม่ 
“โครงการก่อสร้างรั้วรอบส านักงานเทศบาลฯ”  โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 11 เสียง(นับรวมประธานสภาฯ), 
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-,งดออกเสียง -ไม่มี- (ลาป่วย 1 เสียง) เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างรั้ว
รอบส านักงาน จ านวน 444,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วรอบส านักงาน 
ปริมาณงาน ขนาดความยาว 176 เมตร ความสูง 2.00– 2.30เมตรพร้อมป้าย
มาตรฐานฯจุดเริ่มต้นพิกัด ละติจูด18°20' 8.36"ลองติจูด 99° 21' 9.86" 
จุดสิ้นสุดพิกัดละติจูด 18° 20' 12.95" ลองติจูด99° 21'9.15" ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 

นางอ าไพ  อวนศรี - รายการที่ 7  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคาร จ านวน 484,000.- 
นายกเทศมนตรีฯ บาท ดังนี้ 

โอนลด (1)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 3,118,560.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน     37,931.61 บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน     37,900.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน            31.61 บาท 

โอนลด (2)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)จ านวน 2,324,400.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน     70,032.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน     70,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน           32.-บาท 

โอนลด (3)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองคลัง) 1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 
543,600.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน   65,880.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน   65,800.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน        80.-บาท 



๒๒ 
 

 โอนลด (4)   
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด)     
จ านวน 355,320.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน       จ านวน 142,320.-บาท 
โอนลดครั้งนี้         จ านวน 142,300.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน      จ านวน          20.-บาท 

โอนลด (5)   
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) 1. ค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 112,800.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน   60,800.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน   60,800.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน      -         บาท 

โอนลด (6)   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (กองช่าง) จ านวน 1,421,580.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน     61,294.20 บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน     61,200.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน            94.20 บาท 

โอนลด (7)   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน (กองช่าง) เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 
120,000.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน   10,000.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน   10,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน       -      บาท 

โอนลด (8)   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบลงทุน ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (กองช่าง) จ านวน 10,000.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน 10,000.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน 10,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน        -     บาท 

โอนลด (9)   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (กองช่าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้านนายเจริญ นันตาเป็ก ถึงบ้านนางปูค า ธิรินทอง)จ านวน 
90,000.-บาท 
 



๒๓ 
 

 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน  8,500.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน  6,500.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน  2,000.-บาท 

โอนลด (10)   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (กองช่าง) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ 9 (สายบ้าน           
นายสองเมือง เรือนปิน) จ านวน 241,400.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน   19,500.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน   19,500.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน          -     บาท 

โอนเพิ่ม  (ตั้งเป็นรายการใหม่)  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) โครงการปรับปรุงอาคาร จ านวน 
484,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร (1) อาคารกองช่าง, งานพัฒนา
ชุมชน, งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 2 อาคาร อาคาร 1 ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 2.20 เมตร ยาว 26.00 เมตร สูง 2.30–2.90 เมตร หรือพ้ืนที่ใช้สอย      
ไม่น้อยกว่า 57.20 ตารางเมตร อาคาร 2 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.80 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร 
(2) ด้านหลังอาคารงานพัฒนาชุมชน และงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 2.35 เมตร หรือพ้ืนที่ใช้สอย  
ไม่น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร (3) อาคารกองคลัง ปรับปรุงหลังคากันสาด 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.70 เมตร ยาว 3.00 เมตร หรือพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
5.10 ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ จุดพิกัดละติจูด 18° 20' 14.7" ลองติ
จูด 99°21 '26.49" ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 23-
25 ล าดับที่ 3 
 ขอเชิญ ผอ.กองช่างได้ชี้แจงว่า ท าไมถึงมีการปรับปรุง 3 อาคาร เชิญค่ะ 
 

นายทวิช จ าปาวัน - เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน งานปรับปรุงอาคาร ประกอบ
ไปด้วยอาคารตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอ งานอาคารที่ 1 อาคารกองช่าง, งานพัฒนา
ชุมชน, งานวิ เคราะห์นโยบายและแผน ทีแรกเดิมทีจะท าแบบประหยัดเงิน
งบประมาณ และมีความสวยงาม ผมจะท าหลังคากันสาดตามรูปภาพที่แนบให้ท่านดู 
แต่ปีที่แล้วมีพายุลูกเห็บและพายุฝนค่อนข้างหนัก ช่างผู้ออกแบบกลัวว่าจะโดนลม
แล้วท าให้หลังคากันสาดพัดปลิว เสียหาย จึงได้ออกแบบมาใหม่และสอดคล้องกับ
งบประมาณด้วย ขอให้ทุกท่านดูเอกสารรูปหลังคากันสาดแบบใหม่ที่ได้ออกแบบ 
ลักษณะการก่อสร้าง ท าเป็นคานคอดินติดกับรางระบายน้ าด้านหน้าอาคาร ช่างได้
ออกแบบคานคอดินไว้ โครงสร้างเป็นเหล็กทั้งหมด ท าให้งบประมาณเพ่ิมขึ้นมาจากเดิม
ที่ขอกรอบวงเงินไว้ ในส่วนของงานพัฒนาชุมชนที่ได้รับหนังสือเป็นศูนย์บริการ
ประชาชน ก็จะมีงานทางลาดผู้พิการ งานที่จอดรถผู้พิการ ด้านหน้าห้องพัฒนาชุมชน



๒๔ 
 

 บริเวณรางระบายน้ าเดิมจากเป็นเหล็ก จะปรับปรุงฝารางระบายน้ า ให้รถผู้พิการไป
จอดได้ ด้านหน้าห้องกองช่าง จะรื้อพ้ืนเดิมออกและปูพ้ืนกระเบื้องใหม่ตั้งแต่     
หน้าห้องกองช่างถึงงานวิเคราะห์ฯ และจะให้เป็นที่พักคอยให้ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการได้เป็นบางส่วน ในอนาคตหากงานอาคารสถานที่ อาจจะจัดซื้อเก้าอ้ี โต๊ะหินอ่อน 
ตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้ ก็จะท าให้สวยงามได้ครับ ส่วนหน้าห้องกองคลัง จะท ากันสาด 
กันฝนสาดเข้าห้อง เพราะมีตู้เอกสารบริเวณประตูอยู่ และด้านหลังงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน ที่แม่บ้านได้ใช้เป็นสถานที่ล้างท าความสะอาดถ้วย ชาม แก้วน้ า 
ปัจจุบันหลังคาทรุด จะรื้อออกและท าเป็นหลังคาเมทัลชีท พร้อมปูพ้ืน ไว้ส าหรับ 
เก็บถ้วย ช้อน ชาม แก้วน้ า เก้าอ้ี ให้ดูสะอาด สวยงาม ส่วนงบประมาณที่เพ่ิมขึ้น    
มาจากงานก่อสร้างที่เพ่ิมข้ึนมา ขออนุญาตน าเรียนเท่านี้ครับ 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ในการปรับปรุงอาคาร ยาวมาจากห้องคลังถึงงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ยกเว้นโรงจอดรถ มีการปรับปรุงด้านหน้า มีแนวกันสาดเพ่ือป้องกันฝนสาด พ้ืนที่

ด้านหน้าตั้งแต่ห้องกองช่างถึงงานวิเคราะห์ฯ จะมีการปูพ้ืน ส่วนด้านหลัง ปัจจุบัน  
ใช้ไม้ท าแนว เป็นเสา ท ากันสาด มุงด้วยกระเบื้อง ปรากฏว่า โดนลมพัด และผุพัง
เสียหาย เป้าหมายหลักจากการปรับปรุงอาคารหลังนี้  เราได้รับการจัดตั้งเป็น
ศูนย์บริการผู้พิการต าบลห้างฉัตร จะใช้ห้องงานพัฒนาชุมชนเป็นศูนย์ฯ ในส่วนของ
ศูนย์เอง เมื่อมีการรับป้ายมา จะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้ผู้พิการ ไม่ว่าจะเป็น
ที่พักคอย สิ่งอ านวยความสะดวก ราวบันไดจับ หลังจากนั้นได้ปรึกษากันว่า จะ
ปรับปรุงแล้วก็ควรท าทั้งหมด ในส่วนของการโอนลดงบประมาณก็มี 10 รายการ ทั้ง
ในส่วนของส านักปลัด, กองคลัง, กองช่างขอบคุณครับ  
 

นายปริญญา  สุวรรณศร  - ขอเชิญสมาชิกสภาได้อภิปราย เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง - เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ส าหรับโครงการปรับปรุงอาคารของ
เทศบาล ผมเห็นด้วยครับ เพราะเทศบาลได้รับภารกิจมาใหม่ ส าหรับไว้บริการและ
ความอ านวยความสะดวกให้คนพิการ ซึ่งถ้าได้ปรับปรุงท าให้คนพิการได้ใช้บริการที่
สะดวกขึ้น และอีกเรื่องคือความสวยงามของเทศบาล เราจะมีรั้วแล้ว หากมีการ
ปรับปรุงอาคาร ก็ท าให้สวยงาม ทั้งผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ในเทศบาลของเรา 
เปรียบเสมือนผู้หญิง หากได้แต่งหน้า ท าให้สวยงาม สดชื่น ท าให้เป็นหน้าเป็นตาให้กับ
เทศบาลเรา ขอบคุณครับ 

 

นายปริญญา สุวรรณศร -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก     
 -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑1 เสียง (นับรวม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาล) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ   - สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ ตั้งเป็นรายการใหม่  
  “โครงการปรับปรุงอาคาร ภายในเทศบาลฯ”  โปรดยกมือขึ้นครับ (11 เสียง) 



๒๕ 
 

 - สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ ตั้งเป็นรายการใหม่ 
“โครงการปรับปรุงอาคาร ภายในเทศบาลฯ”  โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 11 เสียง(นับรวมประธานสภาฯ), 
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-,งดออกเสียง -ไม่มี- (ลาป่วย 1 เสียง) เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุง
อาคาร จ านวน 484,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร (1) อาคารกองช่าง, 
งานพัฒนาชุมชน, งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 2 อาคาร อาคาร 1 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 26.00 เมตร สูง 2.30–2.90เมตร 
หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 57.20 ตารางเมตร อาคาร 2 ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 1.80 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
9.00 ตารางเมตร (2) ด้านหลังอาคารงานพัฒนาชุมชน และงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 
2.35 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย  ไม่น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร (3) อาคารกอง
คลัง ปรับปรุงหลังคากันสาด ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.70 เมตร ยาว 3.00 
เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 5.10 ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ      
จุดพิกัดละติจูด 18° 20' 14.7" ลองติจูด 99°21'26.49"ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 

*** พักการประชุม  ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผนบันทึกการ   
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่  ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ ตามที่
สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ 
ในระบบบัญชี e-LLAS ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หากเจ้าหน้าที่ฯ บันทึกบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้ง 7 รายการเรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการประชุมสภา เพื่อ
พิจารณาญัตติที่ 4.2 ต่อไป 
 

*** เริ่มประชุมเวลา  11.45 น. (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS เรียบร้อยเมื่อเวลา 11.40 น.) 
 

4.2 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี ดังนี้ 
- งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ ตามญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งเป็นรายการใหม่ ลงวันที่ 20 กันยายน 
2566 หากสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมีมติอนุมัติให้โอนเงินฯ ตามรายการ
ดังกล่าว   



๒๖ 
 

 4.2.1  ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ (ตั้งโต๊ะ) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,375.-บาท 
เป็นเงิน 2,750.-บาท 

4.2.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 81,100.-บาท เป็นเงิน 81,100.- บาท 

4.2.3 ค่าจัดซื้อไมโครโฟนประชุม (แบบไร้สาย) จ านวน 8 ชุด ๆ ละ 6,955.-
บาท เป็นเงิน 55,640.-บาท 
- งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ ตามญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งเป็นรายการใหม่ ลงวันที่ 
13 กันยายน 2566 และตามญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งเป็นรายการใหม่ ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 หาก
สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมีมติอนุมัติให้โอนเงินฯ ตามรายการดังกล่าว   

4.2.4 โครงการก่อสร้างอาคาร (โรงจอดรถ) ส านักงานเทศบาลต าบล    
ห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน 193,500.-บาท  

4.2.5 โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  จ านวน 
172,700.-บาท 

4.2.6 โครงการก่อสร้างรั้วรอบส านักงาน จ านวน 444,000.-บาท 
4.2.7 โครงการปรับปรุงอาคาร จ านวน 484,000.-บาท 

 

นายปริญญา  สุวรรณศร  -  ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ในการขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 3 

รายการ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ ตามที่สมาชิกสภาได้มีมติ   
ให้โอนเงินงบประมาณฯ ในญัตติที่ 4.1 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจง      
ข้อระเบียบ กฎหมายให้สภาทราบ ขอเชิญครับ 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน การกันเงิน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ ในกรณีที่มีหมวดรายจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ได้ตั้งไว้และไม่ได้ก่อหนี้

ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินนั้นต่อ จะต้องมีการขอกันเงินงบประมาณฯ 
ต่อสภาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ตามญัตติที่ 4.1 ที่ท่านนายกฯ ได้ขออนุมัติต่อ
สภาในการขอโอนเงินงบประมาณ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ เมื่อสภาได้มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ แล้ว 
ก็จะเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้าง แต่ในวันนี้ก็ เข้าสู่ปลายเดือนกันยายนแล้ว ซึ่งจะ           
ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน จึงได้น ารายการขอโอนเงินทั้ง 7 รายการ มาตั้งญัตติ
ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายไว้อีก 1 ปี ต่อไปก็จะเป็นข้อคิดเห็นจากสภาว่า จะ
เสนอให้มีการลงมติกันเงินรวมทั้ง 7 รายการทีเดียว หรือลงมติกันเงินทีละรายการ 
อยู่ที่ดุลพินิจของสภา ขอบคุณครับ 

 
 



๒๗ 
 

 นายปริญญา สุวรรณศร -  ญัตตินี้ไม่ต้องมีการอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมว่า จะให้ลงมติกันเงินทีละรายการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือ ลงมติกันเงินทั้งหมดทั้ง 7 รายการ    
  

นายสมยศ  ไชยนันตา - เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอให้ลงมติกันเงินทีเดียวทั้ง 7 รายการครับ  
 

นายปริญญา สุวรรณศร -  ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน (สมาชิกสภาผู้รับรอง ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ) 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาผู้รับรอง 1. นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง  2. นายธนกฤต  สัญญาเขื่อน 
ประธานสภาเทศบาลฯ - มีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง 
 - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  
 - ที่ประชุมไม่มีการเสนอบุคคลอ่ืนอีก 
 

  - ผมขอมติครับ เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑1 เสียง (นับรวม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาล) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ   - สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ตามรายการ

โอนเงินงบประมาณ ทั้ง 7 รายการ”   โปรดยกมือขึ้นครับ (11 เสียง) 
- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ตามรายการ

โอนเงินงบประมาณ ทั้ง 7 รายการ”   โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 11 เสียง(นับรวมประธานสภาฯ), 
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-,งดออกเสียง -ไม่มี-(ลาป่วย 1 เสียง) เห็นชอบให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
จ านวน 3 รายการ และงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 

1. ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ (ตั้งโต๊ะ) จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 1,375.-บาท   
เป็นเงิน 2,750.-บาท 

2. ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จ านวน 
1 เครื่อง ๆ ละ 81,100.-บาท เป็นเงิน 81,100.- บาท 

3. ค่าจัดซื้อไมโครโฟนประชุม (แบบไร้สาย) จ านวน 8 ชุด ๆ ละ 6,955.-
บาท เป็นเงิน 55,640.-บาท 

4. โครงการก่อสร้างอาคาร(โรงจอดรถ) ส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร-
แม่ตาล จ านวน 193,500.-บาท  

5. โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน 
172,700.-บาท 

6. โครงการก่อสร้างรั้วรอบส านักงาน จ านวน 444,000.-บาท 
7. โครงการปรับปรุงอาคาร จ านวน 484,000.-บาท 

 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอเชิญท่านรองประธานสภา ด าเนินการประชุมในระเบียบวาระท่ี 5 จนปิดการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประชุม 
 
 

 



๒๘ 
 

 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายนเรศน์  ถาวร - ในระเบียบวาระอ่ืนๆ นี้  มีท่านใดจะเสนอแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายสมยศ  ไชยนันตา - ผมมีเรื่องขอสอบถาม เรื่องน้ าท่วม ขอถามท่านคณะผู้บริหารกรณีน้ าท่วมทั้ง 3 
ซอย ที่ผมได้รับข้อร้องเรียน เนื่องจากน้ าระบายไม่ทัน น้ าจากถนนใหญ่ไหลเข้ามาใน
ซอย จะมีซอยบ้าน สท.ธนกฤต, ซอยบ้านนายสวน ป้อหล้า และอีกซอยคือซอยบ้าน
นายรอด วงค์ปิง ขอฝากทั้งสามซอยนี้ด้วยครับ 

 

นางอ าไพ อวนศรี - ในเรื่องของซอยทั้งสามซอยที่โดนน้ าท่วมขัง น่าจะเกิดจากพ้ืนที่ลุ่ม หรือไม่มีราง
ระบายน้ า ขั้นตอนต่อไปจะต้องมีรางระบายน้ าให้กับแต่ละซอย เพราะหากไม่มีราง
ระบายน้ าแล้วฝนตกหนัก น้ าก็จะท่วมอีกแน่นอน หากโครงการอยู่ในเทศบัญญัติ
งบประมาณ และมีงบประมาณเข้ามา ก็จะด าเนินการให้ทันทีเลยค่ะ 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - โครงการสร้างรางระบายน้ า ของซอยที่กล่าวถึง อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ยังไม่มี
ในบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 ครับ 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้จัดท างบประมาณรายจ่าย เพ่ือน าโครงการลงในพ้ืนที่
เทศบาลเรา ในเรื่องของการก่อสร้าง ผมยังเชื่อในเรื่องของประเพณีบ้านเรา ผมขอฝาก 
หากจะก่อสร้างรั้ว หรือปรับปรุงอาคารส านักงาน ขอให้ดูฤกษ์ยาม และขึ้นท้าวทั้งสี่
ตามประเพณี เพราะเป็นการต่อเติมอาคาร ตามจารีตประเพณีให้ดูฤกษ์ยามด้วยครับ 

 

นายสมยศ ไชยนันตา - เรื่องถนนแอสฟัลท์ติก มีข้อติงมาว่า ฟุตบาทหน้าบ้าน น้ าไม่ไหลซึม สัญจรล าบาก 
อยากทราบเหตุผล ชาวบ้านฝากมาครับ 

 

นายสมศักดิ์ แสงบุญเรือง - ขออนุญาตน าเสนอ ฝากแนวความคิดไว้ การท างานของเรา มีการวางแผนไว้ เช่น
โรงฆ่าสัตว์เทศบาล เอางบประมาณไปลงปีละ สามแสนถึงห้าแสนบาท แต่ไม่ได้
มาตรฐาน การฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่อ าเภอห้างฉัตรและอ าเภอใกล้เคียงไม่มีโรงฆ่าสัตว์เลย 
ท าให้ผู้ประกอบการมาใช้บริการที่เรา ต่อไปความผิดต่างๆ มาเกิดที่เรา บางทีเรามี
โรงฆ่าสัตว์ฯ แต่มีการลักลอบท านอกพ้ืนที่ ผมขอให้ท่านวางแผนไปในอนาคต
ข้างหน้า ดูโครงการใหญ่ๆ ท าแล้วขาดทุน เอางบประมาณภาษีอากรของชาวบ้านไป
ทุ่มที่โรงฆ่าสัตว์ฯ แล้วขาดทุน ทั้งที่เป็นกิจการเชิงพาณิชย์ เชิงค้าขาย คนท าค้าขาย
แล้วขาดทุน เป็นเรื่องใหญ่นะครับ เอาเงินภาษีชาวบ้านมาลงแต่ขาดทุน เราควรคิด
โครงการใหญ่ๆ แล้ววางแผน ศึกษาแนวทาง จากที่เราเคยไปดูงานที่จังหวัดเชียงราย 
เขาท ากิจการฆ่าสัตว์อย่างไร แล้วเก็บค่าธรรมเนียมอย่างไร ไม่ให้ขาดทุน โดยไม่ต้อง
มารับผิดชอบ  อาจจะเป็นหนี้ครั้งแรกที่ท า แต่สามารถมีเงินมาบริหารจนหมดหนี้สิน
ได้ เพราะผมเชื่อในอนาคต หลายพ้ืนที่จะมาพ่ึงพาเรา แต่โรงฆ่าสัตว์เราไม่ได้
มาตรฐานเท่าที่ควร ในปีนี้เอางบประมาณไปลงไม่ต่ ากว่าห้าแสนบาท เอาไปเติมนิด
เติมหน่อย ผมว่าไม่ได้มาตรฐาน ขอให้ศึกษาโรงฆ่าสัตว์ที่ ได้มาตรฐานว่าใช้
งบประมาณเท่าไหร่ เราจะท าได้หรือไม่ และคิดแผนงานให้มีถึงอนาคตให้เทศบาล
เรามีรายได้ พ่ึงตนเองได้ ไม่ใช่ท าเพ่ือให้ผู้ประกอบการรวยอย่างเดียว แต่เทศบาลท า
แล้วขาดทุน เงินค่าอากรสัตว์ เช่น หมู่ ฆ่าตัวละ 80 บาท แต่เรามีค่าใช้จ่ายทั้งด้าน
บุคลากร ค่าน้ าค่าไฟ ที่สูงและต้องจ่ายเป็นประจ าทุกเดือน ขอให้ศึกษาแนวทางด้วย
ครับ และฝากทาง ผอ.กองช่าง อาคารที่จะต่อเติม ผมกลัวโครงสร้างพ้ืนฐานจะไม่ดี 



๒๙ 
 

 หลังคาอาจจะดี แต่โครงสร้างกลัวจะไม่ดี ของเดิมดูแล้วไม่ได้มาตรฐาน ไปแก้แค่
ด้านบน ขอให้คิดให้ดี หากเกิดทรุดแล้วเสียหาย ถ้าจะให้ดีต้องรื้อแล้วท าใหม่ แต่ต้อง
ดูด้วยว่า งบประมาณที่ลงไปเป็นภาษีอากรทั้งนั้น อาคารที่จะท าใช้ประโยชน์ได้ ฝาก
ให้คิดด้วย หน่วยงานราชการให้คิดไปข้างหน้า อย่าท าอย่าคิดแค่ปีนี้ วันนี้  

 

นายอภิชาติ สุภากุล - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านนายกฯ และผู้บริหารทุกท่าน ผมก็มี
ปัญหาเดิมครับ ขอให้เทศบาลช่วยอีกครั้ง เรื่องของบ้านขามแดง เกี่ยวกับการตีมีด 
เป็นเรื่องของวิถีชีวิต การด ารงชีวิต จากกรณีร้องเรียน ที่อดีตท่านผู้ว่าได้ร้องเรียนมา 
ภรรยาท่านได้มาสอบถามว่า การด าเนินงานไปถึงไหนแล้ว ยอมรับว่าเทศบาลเข้ามา
ดูแล 2 ครั้งแล้ว แต่คนประกอบการยังท าเหมือนเดิม ขอให้แจ้งอีกครั้งได้หรือไม่ ผม
ก็ตอบไปว่า พรุ่งนี้มีหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาล ผมจะน าไปหารือกับ
เทศบาลให้ครับ ภรรยาท่านก็แจ้งว่า ไม่ได้รังแกชาวบ้านนะ เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน 
แต่จะด าเนินการอย่างไร เป็นปัญหาของหมู่บ้าน คือบ้านที่ตีมีด ความห่างจากรั้วบ้าน
นั้นแค่ 1 เมตร และมีเตาตีมีดถึง 5 เตา 4 เตา เป็นของบ้านญาติพ่ีน้อง ซึ่งอยู่ไกล 
แต่อีก 1 เตา อยู่กลางบ้าน เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาจะท าอย่างไร จึงขอหารือ
ครับ ขอฝากด้วยนะครับ 

 

นายนเรศน์ ถาวร - เชิญหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ชี้แจงครับ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ตามท่ีท่านก านัน ได้ชี้แจงมา เราได้ลงพ้ืนที่ 2-3 ครั้งแล้วครับ ไม่ใช่แค่เทศบาล  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ มีโรงพยาบาล มีนายแพทย์ ไป ค่อนข้างล าบากใจครับ เพราะคนหนึ่งก็อ้างว่าเป็นวิถี

ชุมชนวิถีการด ารงชีวิต อีกคนก็ได้รับผลกระทบ เพราะฉะนั้นหากไม่อลุ่มอล่วยให้กัน
ก็ค่อนข้างล าบาก หากจะใช้กฎหมายบังคับก็ท าได้ อาจไม่ถูกใจแต่ถูกต้อง คงจะลง
พ้ืนที่อีกครั้ง เพ่ือไปติดตามและคงต้องแจ้งเจ้าของที่ดินที่ให้เช่าด้วย อาจจะต้องใช้
กฎหมายบังคับ   
- ในส่วนของการเตรียมการเรื่องงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผมจะให้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปชี้แจงนะครับ ถึงเราจะเพ่ิงท างบประมาณ ปี 2567 ไป 
แต่ต้องเตรียมท างบประมาณ ปี 2568 เดือนหน้า ในส่วนทีมงานงบประมาณและ
แผน ต้องเดินเรื่องของการของบตรงจากส านักงบประมาณที่ได้เกริ่นกับสภาไว้แล้ว
เมื่อประมาณ 1-2 ปีที่ผ่านมา กฎหมายออก 100 % แล้ว บังคับให้เทศบาลต าบล
ทุกแห่ง (ยกเว้น อบต.) ให้ของบตรง จากส านักงบประมาณ รวมถึงงบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจที่ทุกวันนี้เรากรอกข้อมูลไปในระบบ Sola ผ่านจังหวัด แต่ต่อไปเราต้อง
กรอกข้อมูลของบประมาณเอง ผ่านระบบ BBL หมายความว่า งานก่อสร้างที่เป็น
งบอุดหนุนเฉพาะกิจจะต้องกรอกตรงไปส านักงบประมาณ งานก่อสร้างทั้งหมดต้อง
สอดรับกับโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา รวมถึงกับที่ทางสภาได้พูดคุยกับชุมชนไว้
หรือไม่ จะต้องมานั่งคุยกันอีกครั้ง ขอเชิญหัวหน้ากฤษฎา ครับ 
 

นายกฤษฎา เทพภาพ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านนายกฯ และผู้บริหารทุกท่าน ส าหรับ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา จะเป็นในเรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่น ปัจจุบันเราใช้
แผนฯ ปี 2566 – 2570 ในเรื่องของการจัดท าผมวาง road map (โรดแมพ) ไว้คร่าวๆ 
ว่าจะจัดท าในช่วงเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม 2566 ในการขอเพ่ิมเติมแผนฯ      



๓๐ 
 

 ในเรื่องโครงการต่างๆ อาจจะเชิญท่านสมาชิกสภา และคณะกรรมการหมู่บ้าน มาคุยกัน
ในเรื่องของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในช่วงนี้ขอท่านเตรียมข้อมูล ปัญหาที่พบ 
บันทึกไว้ก่อนนะครับเพื่อเตรียมในเรื่องของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของ
การเพ่ิมเติมแผน ขอน าเรียนว่ามีขั้นตอนอยู่ จะต้องเข้าสู่กระบวนการยกร่าง โดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม อาจจะระดมความ
คิดเห็น แบ่งเป็นรายหมู่บ้าน ผมคาดว่าจะเชิญมาทุกหมู่บ้าน มีแกนน ามาคุยกันใน
เรื่องปัญหาสาธารณะของแต่ละหมู่บ้านหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ในเรื่องของการน า
โครงการในงานต่างๆ มอบหมายให้งานนั้น ไปจัดท าโครงการให้สอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหาและความต้องการ หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการประชาคมท้องถิ่น
หรือประชาคมต าบล จะเชิญทางคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมต าบล 
มาพิจารณาร่างแผน เพ่ือเตรียมการจัดท างบประมาณ ปี 2568 ซึ่งจะคาดว่าปีนี้   
จะมีการของบตรง จากส านักงบประมาณ ดังนั้นในเรื่องของกระบวนการต่างๆ จะมี
หนังสือเชิญ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้จัดเตรียมปัญหา ความ
ต้องการต่างๆ ที่จะเข้ามาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจจะเ พ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข แล้วแต่กรณีไป ทั้งนี้ทั้งนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่น เรามีแผนเล่ม
ใหญ่อยู่ ท่านอาจจะมีอยู่ในใจหรือมีในเล่มแผนฯ แล้ว ก็หยิบยกออกมาเพ่ือจัดล าดับ
ความส าคัญ แผนพัฒนา ไทม์ไลน์น่าจะช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม จากนั้นเรา
จะได้เสนอขอรับงบประมาณตรง จากส านักงบประมาณ ก็ปลายๆ เดือนธันวาคม 
2566 ไม่เกินเดือนมกราคม 2567 ซึ่งไกล้แล้ว ขออนุญาตแจ้งทุกท่านทราบ      
อีกเรื่อง หากโครงการไม่มีในแผนพัฒนา จะไม่มีการท างบประมาณโดยเด็ดขาด และ
หากไม่มีในแผนพัฒนาหรือแผนพัฒนาไม่ตรงกับการของบประมาณ จะท าไม่ได้ เช่น 
ถนน ความยาว 100 เมตร แต่ในแผนพัฒนา มี 80 เมตร จะได้แค่ 80 เมตร จะขอ
เป็น 100 เมตรไม่ได้ครับ จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการตรวจสอบข้อมูลด้วย 
การจะท าโครงการหากต้องการเพ่ิมเติมแผนทีหลัง ถามว่าท าได้หรือไม่ ท าได้ครับ   
แต่ล่าช้าแน่นอน เพราะต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมด กว่าจะประกาศใช้ก็จะ      
ไม่ทันท่วงทีในเรื่องของการประกาศใช้ ดังนั้น ในเรื่องของการเตรียมข้อมูลค่อนข้าง
ส าคัญ ขอบคุณครับ 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ปัจจุบันแผนพัฒนา จะต้องดู 3 ข้อ  (1) ตัวโครงการ ตรงหรือไม่ สถานที่ต้องละเอียด  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ถนนสายใด เส้นใด จากบ้านใครถึงบ้านใคร ต้องระบุให้ชัดเจน (2) ต้องบอกปริมาณงาน 

กว้าง x ยาว x สูง ต้องสอดรับกัน เช่น ในแผนพัฒนาระบุ 100 เมตร แต่พอไปวัดจริง 
120 เมตร เป็นปัญหาแน่นอน ท าต่ ากว่าได้หรือไม่ ตอบว่า ได้ แต่ท าเกินได้หรือไม่ 
ตอบไม่ได้ครับ  (3) เรื่องงบประมาณ หากงบประมาณถนนเส้นนี้ ค านวณไว้ 
500,000 บาท แต่พอไปวัดจริงๆ มีรางระบายน้ า มีท่อลอดเข้ามา งบประมาณเพ่ิม
เป็น 560,000 บาท ไม่ได้นะครับ แผนพัฒนาจะถูกบีบรัดเข้ามาให้สอดรับกับ
ข้อเท็จจริงมากที่สุด ตัวโครงการตรง งบประมาณตรงต้องไม่เกิน เป้าหมายและ
งบประมาณต้องไม่เกิน หากเกินจะเป็นปัญหา เพราะแนวทางการตรวจ จาก สตง. 
เขาจะมาจับแบบนี้ เพราะแนวทางจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเราก็แจ้งมา
แบบนี้ ท าให้การท างานค่อนข้างยาก เราต้องปรับตัวหา วันนี้จึงแจ้งว่าจะมีการ
ปรับปรุงแผน เพ่ือจะหยิบโครงการที่อยู่ในใจท่านออกมาก่อน เพ่ือจะให้สอดคล้อง



๓๑ 
 

 กับข้อเท็จจริง หากได้ข้อมูลมา ก็มาเสนอโครงการ ให้ช่างตรวจสอบ หากก่อสร้าง
ถนนแล้วมีรางระบายน้ า ก็สามารถอยู่ในโครงการด้วยกันเลย 

 

 - ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ในเรื่องของโครงการบริหารจัดการขยะของ
ชุมชน ขอบคุณท่านที่ไปร่วมกิจกรรมที่หมู่บ้านจัด รวมถึงช่วยกันขับเคลื่อนวาระใน
เรื่องของการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเรา ในวันนี้ผมเห็นชุมชนได้เกิดการ
กระตุ้นเยอะขึ้น ผมหวังว่า โปรเจคนี้อีกสองปี ผมคาดว่าจะจัดการขยะได้ดีในระดับหนึ่ง
เลย หวังเพ่ิงทุกท่าน ที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้ว หากมีประชุมหมู่บ้านก็แจ้งให้ประชาชน
ทราบด้วย  ในปี 2567 จะมีโปรเจคในการบันทึกลงนามความร่วมมือของหมู่บ้าน
กับบริษัทที่จะมารับขยะในพ้ืนที่ อาจจะมีการคัดเลือกหมู่บ้านใหญ่ บ้านละ 3-5 คน 
ไปร่วมรับฟัง กลับมาท าบันทึกลงนามความร่วมมือร่วมกัน แล้วหมู่บ้านก็ไปแยกขยะ 
เพ่ือไว้ขายในการประกันราคาที่เราได้  

 

 - ประชาสัมพันธ์การแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพ้ืนที่
เทศบาลเรา ในวันพรุ่งนี้นะครับ 26 กันยายน 2566 หากท่านสมาชิกสภาท่านใด
ไม่ติดภารกิจก็เชิญร่วมนะครับ การแต่งกาย เสื้อเหลือง จิตอาสา ครับมีดังนี้ 

 ทีมที่ 1 
  1)  นางมา  แก้วนันชัย   หมู่ 3 
  2)  นางสาวมุฑิตา  ไพศาล หมู่ 3 
  3)  นางทองดี  สุริยะ  หมู่ 3 
  4)  นายค ามูล  ค าฝั้นจันทร์ หมู่ 3 
  5)  นางจันทร์  วังมูล  หมู่ 5 
  6)  นางนวล  บุญมา  หมู่ 9 
 ทีมที่  2 
  1)  นางสาวบุญเทพ นันตาเป็ก หมู่ 7 
  2)  นายหรั่ง  จักรบุญมา  หมู่ 7 
  3)  นายสวัสดิ์  หมื่นค าแปง หมู่ 7 
  4) นางศรีชม  พันธวัฒน์  หมู่ 8 
 
 

นายนเรศน์ ถาวร - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  
รองประธานสภาเทศบาลฯ - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ ผมขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในวันนี้จึงขอปิดการ

ประชุมสภาในครั้งนี้ขอบคุณครับ 
 
ปิดประชุมเวลา  12.40 น. 

 
 
(ลงชื่อ)                         ผู้บันทึกการประชุม 

                  (นายจิรัฏฐ์   ยารังษี) 
                                   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 

 



๓๒ 
 

  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่

3 ตุลาคม 2566 ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 กันยายน ๒๕๖6  มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน   
 
 
 
 
 
 

   (ลงชื่อ)              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
             (นายชาญณรงค์  แสงบุญเรือง)    
               สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 

(ลงชื่อ)                     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายสวัสดิ์   สอนปิงค า)    
               สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  
 

 (ลงชื่อ)                   ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายเจริญ ญาสิทธิ์) 
                         สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 
 

 สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้มีมติในการประชุมเม่ือวันที่.........เดือน................................ พ.ศ.
๒๕๖6 เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 กันยายน ๒๕๖6  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
 
  (ลงชื่อ)          

     (นายปริญญา  สุวรรณศร) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 


